



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.กระโทก

ที่ นม ๗๓๒๐๑/ ๑๗๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร "No Gift Policy" เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

เรียน ปลัด อบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คุณให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาทุจริต คอร์รัปชันและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์ได้รับการขายรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรือเทศกาลพิเศษต่างๆ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ข้าราชการชั้นผู้น้อย นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมักจะจัดหาของขวัญเพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ หรือ "No Gift Policy" ให้เป็นนโยบายระดับชาติที่เข้มข้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันขององค์กร ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ด้วยเล็งเห็นแล้วว่านโยบาย "No Gift Policy" หรือ "การงดรับของขวัญ" "ไม่รับ-ไม่ให้" ของขวัญนั้นจะสร้างบรรทัดฐานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการ โดยสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาลของข้าราชการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคลากรทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก เพื่อเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและลบข้อครหาที่ว่าใช้เส้นสายเอาใจนาย แสดงการสวามิภักดิ์ เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน หวังให้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้ตำแหน่ง และให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวันข้างหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จำลองเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็เพียงพอ
งดรับของขวัญ / กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด ให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร
และสื่อออนไลน์แทนของขวัญ



No Gift Policy



NO GIFT POLICY



ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.กระโทก
ขอประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงาน

“ไม่รับ ไม่ให้”

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

เพื่อสร้างค่านิยมงดการให้ไม่รับ

และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

จำลองเอกบุญเยี่ยม หมั่นกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

จำลองเอกบุญเยี่ยม หมั่นกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก นำทีมรณรงค์เรื่อง
ความโปร่งใส ผู้บริหารทุกระดับ

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร "NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับ
ของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบล
กระโทก และปลูกฝังจิตนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวย
พรในสื่อออนไลน์ เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน
ซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน กิจกรรมรณรงค์ประชาชน
สัมพันธ์ มีดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัดและ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ต้องเอาใจนาย NO Gift Policy

๒. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทุก
สำนัก/กอง

๓. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ จุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ

๔. ประกาศเผยแพร่นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร "NO Gift Policy" บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน (www.kratoke.go.th)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ



คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า จ่าสิบเอกบุญเยี่ยม หนันกระโทก
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า
 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของแผ่นดิน
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 ด้วยความสำนึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่
 จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ
 จะให้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญาวิคิดพิจารณาว่า
 การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม
 การกระทำใดที่ควรทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด
 จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 และจะยึดถือต่อการทุจริตทุกรูปแบบ



การประกาศเจตนารมณ์
 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาไทยใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้"
 ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า จ่าสิบเอกบุญเยี่ยม หนันกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ขอ
 ประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จะยึดมั่นจรรยาบรรณที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนได้รับของขวัญและของ
 กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่ไม่เอาคุณากรองค์การบริหารส่วน
 ตำบลกระโทก ให้มีอยู่ในสถานับรับของต่างประเทศ ค้าได้แก่ ขาดี ศาสนา พรมมหายศิณี และการปกครอง
 ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ปะพฤติปฏิบัติตนในสังคม
 อย่างดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักยึดมั่นคง ดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 กล้ารับผิดในสิ่งที่ถูกติง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริตธรรม
 และขอวางสิ่งจางว่า จะประพฤติตนเสมอพลานุภาพ สิ่งส่วนพระราชทานก็ยกต่อ
 ยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอัน
 วิสุทธ์ ขึ้นเบื้องสูงสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มีศักดิ์ เกียรติ ขอพระราชทานจากไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จ่าสิบเอก
 (บุญเยี่ยม หนันกระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย
หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารของ อบต. ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖



กิจกรรม

ติดป้ายรณรงค์เพื่อการสร้างค่านิยมการให้ไม่รับ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง
โปร่งใสในองค์กร NO Gift Policy

